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เริ่มประชุมเวลา     09.3๐ น. 
 

เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประทานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนาวน 23 
ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ จึงขอเรียนเชิญ ท่านอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขึ้นทำหน้าที่
ดำเนินการประชุม กราบเรียนเชิญค่ะ  

 
ประธานสภาฯ  เชิญทุกคนนั่งได้ครับ 
 
เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญท่านภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ ะ เย า  คน ที่ 1 ขึ้ น ม าปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค่ ะ  ขอ เรี ยน เชิ ญ  ท่ านน ฤมล  บั วชุ ม                                    
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ค่ะ 

                                           
ประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาในครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.
2564 อันเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปี พ.ศ.
2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 ปี พ.ศ.2562 มาตรา 22 และมาตรา 24 และ
ตามมติที่ประชุมสภา เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 มีกำหนด 45 วัน 
นับตั้ งแต่วันที่  18 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป บัดนี้ กระผมในฐานะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้มีประกาศเรียกประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ได้นำเข้าบรรจุระเบียบวาระการประชุม บัดนี้ได้เวลาอัน
สมควรแล้ว ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ณ บัดนี้ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ตามมติสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 ได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยประชุมสมัย
แรก ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 
มีกำหนด 45 วัน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 

  ที่ 5 พ.ศ.2562 ประกอบกับมติสภาดังกล่าว จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การ 
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เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์   

ที่  18 มกราคม  พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่  14 มกราคม  พ.ศ.2564            
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ประธานสภาฯ ครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

23 ท่านลาป่วย 1 ท่าน นะครับ ครบองค์ประชุมครับ เลขาฯครบองค์ประชุม  
นะ การประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุม
ทั้งหมด 6 วาระ กระผมจะขอดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมครับ 

 
ระเบียบวาระ ที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ                                                  

1.1 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มี ประกาศกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งแรก
ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีมติเลือกนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เขตเลือกตั้ งอำเภอภูกามยาว เป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นั้นอาศัยอำนาจตามข้อ 8 ของ
ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 แต่งตั้งนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งอำเภอภูกามยาว เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ตั้ งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 ลงชื่อ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่า
ราชการ จังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
1.2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่องการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 1 คนที่ 2 และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กำหนดเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งแรกในมาตร 23 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา มีมติเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดังนี้  
1.1นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต
เลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ใจ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาคนที่  
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1 2.นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้ง
อำเภอเชียงม่วน ได้รับเลือกให้ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา คนที่ 2  
13.นางลำดวน ใจแก้ว ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ ได้รับเลือกให้  ดำรง
ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงประกาศให้ทราบ โดย
ทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 ลงชื่อนายอภิเชษฐ์  แสงเมือง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 

 ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ไม่มีครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มีครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 หมวดที่ 10 การแถลงนโยบายข้อ 
123 กำหนดว่าเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมท้องถิ่น เป็นเรื่องด่วน วรรค 2 เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภา
ท้องถิ่น แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและ
อภิปรายร่วมกันเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ไม่มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็น
ประเด็นไป ข้อ 124 กำหนดว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น มีสิทธิ์จะซักถามและอภิปรายทั้ง
ทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถใน
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นให้สำเร็จตามนโยบาย ในการ
นี้สมาชิกสภาท้องถิ่น อาจซักถามและอภิปรายและวิธีการที่ปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ
ด้วยก็ได้ ข้อ 125 กำหนดว่าผู้บริหารท้องถิ่น เท่านั้นที่มีสิทธิ์จะอภิปรายตอบข้อ
ซักถามหรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น วรรค 2 เพ่ือความสะดวกผู้บริหาร
ท้องถิ่น จะตอบสมาชิกท้องถิ่น ที่ซักถามหรือคัดค้านทีละคนเป็นลำดับไปหรือจะรอ
ตอบครั้งเดียวหลายๆคนก็ได้ ตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562 มาตรา 35/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ได้ทำหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ตามที่ ได้มีการเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติ 
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2563 นั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 17 และมาตรา และมาตรา 
106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการ
เลือกตั้งให้นายอัครา พรหมเผ่า ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564  
ลงชื่อนายอิทธิพร บุญประครอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครับ ต่อไปก็ขอ
เชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เชิญครับ 

     
นายก อบจ.พะเยา  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เมื่อวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ได้ให้ความไว้วางใจเลือก
กระผม นายอัครา พรหมเผ่า เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และใน
การนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรอง  ผลการเลือกตั้ง เมื่อ
วันที่  ๔  มกราคม ๒๕๖๔ ให้นายอัครา พรหมเผ่า เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ .ศ .๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม            
(ฉบับที่๒) พ .ศ . ๒๕๔๒   (ฉบับที ่๓ ) พ .ศ . ๒๕๔๖   (ฉบับที ่๔ ) พ .ศ . ๒๕๕๒  
(ฉบับที่๕ ) พ .ศ . ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลง
มติ ทั ้งนี ้ภ าย ในสามสิบวัน  นับตั ้งแต ่ว ันประกาศผลการ เล ือกตั ้ง  นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  บัดนี ้ กระผม นายอัครา พรหมเผ่า ผู ้ได้รับการ
เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  จะขอแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยจะยึดมั่นต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนและต่อการพัฒนาจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน และได้จัดทำนโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษร  แจกให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุก
ท่านที่มาประชุมแล้วขอเรียนว่า นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา  ที ่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  นี ้เป ็น
นโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
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    แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
    สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙  )  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 
                                          และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา เศรษฐกิจ 
    สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลกัน ประชาชนมีความสุข พัฒนาคนในทุกมิติ
    และในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง ทันสมัย มีคุณภาพ สร้างการเติบโตบนพื้นฐาน
    ของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ และมีองค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดเป็นของประชาชน เพ่ือประชาชน และเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม 
    โดยได้กำหนดนโยบายแบ่งออกเป็น ๖ ด้านในการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    พะเยา ดังนี้ 
    ๑. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา     

    เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  
    สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา เพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมความรู้และการ
    ให้บริการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การป้องกันและแก้ไข
    ปัญหาโรคต่างๆ ดังนี้ 
    ๑.๑ ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
    ให้กับประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการ
    ป้องกันโรคไวรัส โคโรน่า (โควิด-19) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
    สุขภาพที่ดี 
          ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา   
          ๑.๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ 
     ๑.๔ ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
          ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
    กีฬาในทุกระดับ 
          ๑.๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
    หมู่บ้านในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน 
    ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิม
    รายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
    ผสมผสานเกษตรอินทรีย ์และอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    วัฒนธรรม และพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ดังนี้ 
    ๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง   

ในการดำเนินชีวิต 
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    ๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนา  และปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม  
    และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการ
    จัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
    ๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชน  ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน 
    กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการ
    ประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น 
    ๒.๔ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ  วัฒนธรรม 
    และการพัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
    ๒.๕ ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการ
    เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
    ๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ และ
    หัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 

๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    สาธารณูปโภคและสาธารณูปการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และ 
    การเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง พัฒนาการทำแผนที่นํ้าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
    การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนนํ้า เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
    ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    เพ่ือให้การคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก 
    รวดเร็ว ดังนี้ 
    ๓.๑ พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและ
    ทั่วถึงเป็นระบบลุ่มนํ้าพร้อมจัดทำแผนที่นํ้า 
    ๓.๒ สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนนํ้า 
    ๓.๓ ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามี
    ความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพ้ืนที่ 
    ๓.๔ สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร 

ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื ้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน 

    ๓.๕ ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ที่ดินอย่าง 
    เหมาะสมโดยการสนับสนุนให้มีการจัดทำผังเมืองรวม เพ่ือวางแนวทางการ 
    พัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบ เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
    ๔. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุง
    ศาสนาและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ 
    ปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
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    ๔ .๑  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก  สตรี ผู ้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
    หรือศูนย์สามวัย ครอบคลุมทุกตำบลและการสังคมสงเคราะห์ต่าง  ๆ เพื่อให้มี
    คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
    ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่าง
    ทั่วถึงต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ 
    ๔ .๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณี
    และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 
    ๔.๔ การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
    ๔.๕ สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
    ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาสังคม
    ในด้านต่าง ๆ 
    ๔.๖ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    ๔.๗ สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพ่ือสร้างความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหานํ ้าเน่าเสีย             
    การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้
    และที่ดิน ดังนี้ 
    ๕.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนใน การอนุรักษ ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๒ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย 
    และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสีย 
    ๕ .๔ ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูกป่าทดแทน และ
    รักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้นนํ้าลำธาร 
    ๕.๕ ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  
    ๖. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
    การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
    ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
    ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
    การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความ 



-10- 
 

    สมานฉันท์ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการ 
    ดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ ดังนี้ 
    ๖.๑ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส  
    ตรวจสอบได้และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
    ๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน   

การตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริต 
    ๖.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  ตลอดจน
    ส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่สำหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
    ๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กร
    ต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจน 
    ประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา และ 
    ตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง 
    ๖.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพ่ือให้สามารถ 
    ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๖.๖ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และการ
    เลือกตั้ง เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
    ๖.๗ การรณรงคป์กป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ 
    เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
    ๖.๘. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ให้ 
    ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
    ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
    นโยบายที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดนี้ จะเป็นการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    พะเยา ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี และจะดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามความ
    เร่งด่วน ตลอดไปจนถึงทรัพยากรที่มีอยู่ และจะประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 
    ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพะเยา 
    กระผมพร้อมด้วยทีมงานผู้บรหิารองค์การสว่นจังหวัดพะเยา ขอให้คำม่ันต่อสภา 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อันเป็นที่ทรงเกียรติแห่งนี้ว่า จะตั้งใจปฏิบัติ 
    หน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น มานะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 
    เพ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่พ่ึงได้ของประชาชน ต่อไป 
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ประธานสภาฯ ครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ก็ได้แถลงนโยบายทั้งหมดอยู่  

6 ข้อนะครับ นโยบายด้านสาธารณสุขและกีฬา นโยบายด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้าน
การเมืองการบริหารครับ จะมีสมาชิกฯท่านใดที่จะมีข้อซักถามนโยบายทั้ง 6 ข้อ 
ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ถ้ามีเชิญเลยครับ คุณชำนาญ         
บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อำเภอจุน  ครับ   
เชิญ คุณชำนาญ  บัวแดง ครับ 
 

นายชำนาญ  บัวแดง              กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมนายชำนาญ  บัวแดง  สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อำเภอจุนครับ ท่านประธานฯครับ ก่อน
อ่ืน ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานฯและท่านรองประธานฯทั้ง 2 ท่าน และ
ท่านเลขาฯที่ได้เข้ามารับตำแหน่งในหน้าที่ และก็แสดงความยินดีกับท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และคณะท่านผู้บริหาร ท่านรองนายกฯ ท่านที่
ปรึกษา ท่านเลขาฯ และทีมงาน ครับจากที่ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงนโยบายทั้ง 6 
ด้าน ซึ่งครอบคลุมในส่วนตัวผมนะครับ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง ฤดูร้อนก็เป็นห่วงก็ฝาก
ท่านประธานฯถึงท่านผู้บริหารถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นข้างหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องน้ำก็ฝาก
ทางท่านประธานฯไปยังท่านคณะผู้บริหารช่วยลงไปสู่พื้นที่ในการแก้ไขปัญหากับ
พี่น้องประชาชน ทั้งจังหวัดซึ่งตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้ว ครับสำหรับผมใน
ส่วนของที่ท่านนายกฯได้แถลงนโยบายมานะครับ ซึ่งสมาชิกทุกท่านทราบดีนะ
ครับงบประมาณขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดพะเยานั ้น  ซึ ่งเราตั ้งไว ้ใน
ข้อบัญญัติทุกๆปีงบประมาณ 400-500 กว่าล้านบาท ผมก็เชื ่อว่ายังไม่เพียง
พอที่จะพัฒนาของจังหวัดพะเยาและก็มีความมั่นใจและเชื่อมั่นอยากจะฝากทาง
ท่านประธานฯไปยังทางคณะผู้บริหารจะต้องผลักดันของบประมาณ จากภาครัฐ
เข้ามาช่วยแก้ไขและสนับสนุนในการพัฒนาแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชนในจังหวัดพะเยา ผมอีกคนหนึ่งและทีมสมาชิกพร้อมที่จะเป็นกำลังใจ
และเป็นแรงสนับสนุนให้ท่านประธานและทางคณะท่านผู ้บริหาร ในการที่จะ
ช่วยเหลือแก้ไขพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจังหวัดพะเยา
อย่างยั่งยืนต่อไปครับ ขอบคุณครับ ท่านประธานฯครับ  

  
ประธานสภาฯ   ครับ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกครับ เชิญคุณวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ ครับ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์         กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่าน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอดอกคำใต้ วันนี้เป็นวันแถลง
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยท่านอัครา พรหมเผ่า ผมขอ 
แสดงความยินดีกับท่านนายกฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งและความไว้วางใจจาก พ่ีน้อง
ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาให้มาเป็นผู้นำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
กระผมในฐานะเป็นสมาชิกก็ได้รับเกียรติจากพ่อแม่พ่ีน้อง ให้โอกาสผมมาเป็น
ตัวแทนของพ่อแม่พ่ีน้องชาวอำเภอดอกคำใต้ วันนี้ผมมีความยินดีที่จะเป็นฟันเฟือง
หนึ่งในการพัฒนาจังหวัดพะเยา ร่วมกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
จากคำแถลงการณ์ของท่านนายกฯ ทั้ง 6 ด้านเรียนท่านประธานฯ  ผ่านไปถึงท่าน 
นายกฯ กระผมในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวอำเภอดอกคำใต้เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็น พ้ืนที่เกษตรทุกวันนี้พ่อแม่พ่ีน้องส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะ
เป็นการทำนา ข้าวโพด ทำถั่วเขียว ก็เป็นเศรษฐกิจฐานราก ฝากท่านประธานฯถึง
ท่านนายกฯครับ คุณภาพด้านชีวิตนะครับ ถ้าเศรษฐกิจฐานรากจะดีนะครับ ก็จะทำ
ให้จังหวัดพะเยามีความเจริญยิ่งขึ้น ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกในเขตพ้ืนที่ก็มั่นใจกับ
ท่านนายกฯ ที่จะนำพาจังหวัดพะเยาให้ดีขึ้น เห็นว่าท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์
และสอดคล้องกับยุคสมัยเพราะสมัยนี้  เป็นยุคโซเชียลนะครับ ก็ยินดีกับท่านที่มา
ดำรงตำแหน่งตรงนี้และสามารถจะประสานกับภาครัฐได้โดยตรง ผมมั่นใจครับ 
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ                       ครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือเปล่าครับ คุณบุญศักย์ วรินทร์รักษ์  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่งจังหวัดพะเยา เขตอำเภอปงครับ  
 
นายบุญศักย ์ วรินทร์รักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมได้
อ่านนโยบายที่ทางคณะผู้บริหารออกหาเสียงตลอด ด้านคุณภาพชีวิตตั้งแต่เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ วันนี้ประชาชนโดยทั่วไปโครงการตัวนี้เราเริ่มมา ผมในฐานะที่เคย
บริหารเทศบาลมาขอฝากนายกฯ เป็นกรณีพิเศษเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั่วไป ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเปล่าครับ คณุบูรณาการ  ตาคำ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 อำเภอปงเชิญครับ  
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นายบูรณาการ  ตาคำ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่าน 
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้เข้าร่วม  
ประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายบูรณาการ  ตาคำ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 อำเภอปง ผมได้อ่านนโยบายของท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ก็ยินดีให้การสนับสนุน ขอเสนอแนะในประเด็น
เรื่องของด้านสาธารณสุขและด้านกีฬาจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกัน เรื่องการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคแล้วก็การฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้พิการผู้ป่วยต่างๆ ในด้านกีฬาก็
จะมีกีฬาเพ่ือสุขภาพ กีฬาสู่ความเป็นเลิศ จังหวัดพะเยาของเรา ผมเองได้คลุกคลีกับ
ด้านกีฬาในเรื่องของศูนย์ฝึกของฟุตบอลแล้วก็ด้านของกีฬาเปตองและด้านกีฬา
อาชีพ ผมคิดว่าในยุคนี้เป็นยุคของสังคมผู้สูงอายุและก็กีฬาหลายๆกีฬา ได้รับการ
สนับสนุนและก็มีความนิยม ก็เลยอยากเรียนท่านว่าในส่วนกีฬาด้านอาชีพก็ดี กีฬาสู่
ความเป็นเลิศก็ดี เราต้องมานั่งวางแผนร่วมกันสร้างจังหวัดพะเยาของเรา เฉพาะ
ฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ศูนย์อะคาเดมี้ ที่ฝึกตั้งแต่เดก็ๆ ขึ้นมาหรือว่าฟุตบอลอาชีพ  
อย่างปัจจุบันเปตองได้รับการนิยมกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างมากและอีกหลายอย่าง ทั้ง
จักรยานมีผู้นิยมปั่นจักรยานกันเยอะเพราะฉะนั้น  เรื่องสถานท่ีฝึกก็ดีว่าในเรื่องของ 
ลานกีฬาก็ดีตลอดจนถึงเส้นทางจักรยานที่จะให้มีความปลอดภัยกับชีวิตของพ่ีน้อง
จังหวัดพะเยา ก็อยากจะให้ท่านผู้บริหารได้มาวางแผนมาดูแผนที่แผนผัง อะไรต่างๆ
ให้อำนวยความสะดวก แก่พ่ีน้องประชาชนและอีกเรื่องหนึ่งที่กระทบกับคุณภาพชีวิต
และก็กระทบเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยว เรื่องของไวรัสโคโลน่าหรือว่าโควิด 19 ซึ่ง
ตรงนี้กระทบมากทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้การท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัด
พะเยาของเรา กว๊านพะเยาก็ดี แหล่งศาสนสถานก็ดี ตลอดจนอย่างเขตผมก็มีภูลังกา
ซึ่งกระทบในเรื่องของสถานที่พักนักท่องเที่ยวลดลงก็รายได้ต่างๆ กระทบไปหมดครับ 
ฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเป็นวาระเร่งด่วนที่เราจะช่วยฟ้ืนฟูพ่ีน้องชาวจังหวัดพะเยา
อย่างมากแล้วก็ ในเขตตำบลผาช้างน้อย ก็มีด่านตรวจบูรณาการโควิด 19             
ซึ่งจะเป็นด่านคัดกรองประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาจากน่านหรือเชียงราย
หรือมาจากบ้านฮวกก็ดี ทางสมาชิกที่อยู่ด่านก็ฝากนำเรียนท่านผู้บริหารว่าเขาจะอยู่
ด่านถึงวันที่ 30 31 ก็อยากจะได้กำลังใจจากคณะผู้บริหารได้ไปเยี่ยมเยือน เขาฝาก
มาก็อีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะสนับสนุนคือ เรื่องของการท่องเที่ยวครับ สิ่งท่องเที่ยวที่
จะอยู่ได้คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง หรือว่าโคกหนองนาโมเดล น่าจะได้กระจายได้ประโยชน์กับพ่ีน้อง
ประชาชนเยอะ ผมยินดีและก็สนับสนุนท่านและก็แสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มา
ทำหน้าที่อันทรงเกียรติตรงนี้ อยากจะพัฒนาจังหวัดพะเยาไปร่วมกันครับ ให้การ
สนับสนุน และแสดงความยินดีกับทุกท่าน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเปล่าครับ เชิญคุณเดชศรี ธิวงศ์ครับ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 6 ครับ 
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นายเดชศรี  ธิวงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมเดชศรี ธิวงศ์ ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขต 6 อำเภอเมืองพะเยา นำเรียนท่านประธานสภาฯ ขอบคุณท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จากการที่ได้ฟังท่านนายกฯได้แถลงนโยบาย
ต้องขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการเกษตร วันนี้ผมในฐานะตัวแทน
เกษตรกรคนหนึ่งต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ผ่านท่านประธานสภาฯแล้วขอให้การ
สนับสนุนในเรื่องของการเกษตร การเกษตรจะดีต้องมีเรื่องแหล่งน้ำวันนี้ผมในฐานะ
ตัวแทนของเกษตรกรได้เห็นสภาพลำน้ำอิงซึ่งเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตในการเกษตร 
2 ปีที่ ผ่ านมาน้ำไม่มีพอที่ จะทำนาปรังแต่ทราบว่าตอนนี้ทางพะเยา ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำอิงตอนบน กราบเรียนท่านประธานสภาฯถึง
ท่านนายกฯได้ดูแลในเรื่องท้ายกว๊านด้วยนะครับ  วันนี้ฝายบางตัวมีการชำรุด 
อยากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ว่าจะใช้งบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  หรือจะไปที่ส่วนราชการอย่างชลประทาน  เพ่ือปรับปรุงฝายทุก 
ตัวให้มีสภาพดีขึ้น และก็รองรับน้ำเพ่ือการเกษตรเพ่ือให้ประชาชนมีเศรษฐกิจฐาน
รากในการทำการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น ต้องขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผ่านท่านประธานสภาฯในเรื่องของเกษตรปลอดภัยวันนี้ผมถือว่าอยากจะให้
พะเยา เป็นโมเดลตัวอย่างในหลายๆจังหวัด ในเรื่องของเกษตรปลอดภัย อยากจะนำ
เรียนท่านว่าเรื่องตลาดกลาง เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะว่าจากที่ผ่านมา
เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา อย่างเรื่องการยิง
กันฆ่ากันครับไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา อยากจะนำเรียน
ท่านประธานสภาฯผ่านท่านนายกฯได้ดูแลเรื่องของราคาสินค้าการเกษตรที่เป็นธรรม
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกครับ ถ้าไม่มีนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีทั้งหมดอยู่ 6 ข้อนะครับ ซ่ึงนโยบายที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงไปเป็นนโยบายที่สอดคล้องแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกัน  
ซึ่งจากนี้ไปนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ก็จะได้นำนโยบายที่ได้แถลงไป
นั้นไปปฏิบัติได้ตามกฎหมายครับ ท่านนายกฯ จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาที่ได้ชี้แนะถึงเกร็ดความรู้ในการที่จะ

ขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน
นะครับ โดยเฉพาะท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายพูดถึงเรื่องแหล่งน้ำนะครับ นโยบายของ
ทีมบริหารชุดที่จะเข้ามาบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ชุดนี้เราได้ทำ 
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นายก อบจ.พะเยา นโยบายเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินั้นก็คือการพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำ อย่างท่าน

เดชศรี  ธิวงศ์  ได้อธิบายถึงน้ำอิงท้ายกว๊าน ทางจังหวัดพะเยาของเราได้งบประมาณ
ในส่วนของการขุดลอกลำน้ำอิงและการวางระบบส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรโดยการผัน
น้ำใช้การสูบโดยพลังงานไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงานและงบในการขุดลอกการวาง
ระบบฝาย ลำเหมือง และก็การจัดเก็บส่วนของแก้มลิงด้วยกรมชลประทาน
งบประมาณลงแล้ว แล้วก็มีการดำเนินการบางส่วนในการสำรวจออกแบบแล้วก็
ประมาณการเรียบร้อยแล้ว งบประมาณลงในปีพ.ศ.2564 นำเรียนตามนี้ ส่วน
นโยบายอาหารปลอดภัย การท่องเที่ยว คุณภาพชีวิตที่ท่านสมาชิกทุกท่าน ได้
อภิปรายไปเมื่อกี้นะครับ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาของเรา
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจฐานรากก็ได้นำโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ใช้
แบบฟอร์มออนไลน์โดยบุคลากรจาก อตก. ซึ่งผมเคยเป็นผู้บริหารอยู่ที่นั้นนะครับ 
ตอนที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยเกษตรก็มีโอกาสเข้าไปเป็นกรรมการ ในส่วนของ
การบริหารองค์การตลาดเพ่ือการเกษตรหรือ อตก. ก็ได้ความอนุเคราะห์จาก
ผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรจาก อตก. เข้ามาช่วยในการทำ
ฟอร์มออนไลน์ในตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดเส้นทางใน
การระบายผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะช่วงเกิดภาวะโควิด 19 พฤติกรรมผู้บริโภค
ได้ เปลี่ยนไปในการใช้สั่ งสินค้าซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นนะครับ  พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคสร้างโอกาสให้พ่ีน้องชาวจังหวัดพะเยาต่อไป ส่วนของการ
ทำบูรณาการเรื่องแหล่งน้ำเราได้รับอนุเคราะห์จากมูลนิธิชัยพัฒนา โดยดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุลและก็อุทกพัฒน์ด้วยโดยท่านดร.รอยบุญ จิตรดอน ได้ให้ความรู้ในการทำ
แผนที่น้ำอย่างเป็นระบบทั้งจังหวัดทุกสายน้ำนะครับ เดียวสมาชิกทุกท่านคงจะได้
ร่วมงานทางอุทกพัฒน์และทีมงานในการทำแผนที่น้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ังจังหวัดพะเยาครับ ขอบคุณท่านประธานฯ ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ครับ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อพิจาณา 
    ไม่มีครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 

ผมขอให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียด เรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและการ
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปช. กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณี
พ้นจากตำแหน่งครับ ขอเชิญเลขาฯครับ 

 
เลขานุการฯ ค่ะ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดฯ 
คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม และสื่อมวลชนทุกท่าน ในวันนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ซึ่งได้แจ้งผลการเลือกตั้งสมาชิก 
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เลขานุการฯ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประกาศแล้วว่าท่านได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงขอให้ท่านยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการ
เลือกตั้งและรับรองความถูกต้องของหลักฐานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดพะเยา ภายใน 90 วัน หลังจากวันเลือกตั้งตามมาตรา 62 พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 หากท่านไม่
ดำเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการ
เลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี ส่วนในเรื่องที่ 2 ก็จะเป็นเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้
กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
และมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
คณะกรรมการปปช.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือวันแถลงนโยบายในที่ 
ประชุมแห่งสภาเป็นวันเข้ารับตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นให้
ถือวันที่คำสั่งแต่งตั้งมีผลเป็นวันเข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ถือวันปฏิญาณ
ตนต่อที่ประชุมสภาเป็นวันเข้ารับตำแหน่งและในช่วงกำหนดเวลาของการยื่นบัญชี 

 ทรัพย์สินหรือหนี้สิน ในช่วงของการดำรงตำแหน่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 กรณีเข้ารับตำแหน่งต้องยื่นบัญชีภายใน 60 วัน นับ
แต่วันถัดจากวันเข้ารับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 กรณีทุก 3 ปีที่อยู่ในตำแหน่งการยื่นบัญชี
ต้องยื่นภายใน 60 วัน นับจากวันถัดจากวันดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี และครั้งที่ 3 
กรณีพ้นจากตำแหน่งให้ยื่นบัญชีภายใน 60 วันนับแต่วันถัดจากวันพ้นตำแหน่ง 
สำหรับรายละเอียดตามเอกสารและแบบฟอร์มของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ที่จัดให้ในแฟ้มเอกสารท่านทุกคนแล้วนะคะ หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยข้อไหน 
ฝ่ายกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมให้คำแนะนำและยินดีให้
คำปรึกษาค่ะ 

   
ประธานสภาฯ ครับ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งแล้วก็พ้นจากตำแหน่ง

เป็นเรื่องสำคัญ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านถ้าไม่เข้าใจให้มาถามที่กองกิจการสภาได้
นะครับ ต่อไปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในระเบียบวาระ
อ่ืนๆ ทุกครั้งจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้หารือ
ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาครับ ท่านเลขาฯ ทุกครั้ง
ท่านเอาใส่ในระเบียบวาระการประชุมเรื่องในวาระอ่ืนๆด้วยครับ การประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาในวันนี้ กระผมได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระ
แล้ว วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ที่ดำเนินการมาจนเสร็จลุล่วงไปด้วยดี ผมขอปิดการประชุม ก่อนที่เราจะปิดการ
ประชุมขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เชิญท่านนายก รองนายก ท่านส.อบจ.ทุกท่านครับ
ร่วมถ่ายรูปหมู่กันเป็นที่ระลึกครับ ขอขอบคุณครับ ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่มาร่วมใน
การประชุมแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับ ขอขอบคุณมากครับ 

 



 


